
 

 

   รายงานการประชุม 
คณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 8/2567 (สัญจร) 

วันศุกร์ท่ี 27 กันยายน 2567 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมท่ีว่าการอ าเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ผู้ร่วมประชุม 
 

 1.นายธานินทร์  เน่ืองทศเทศ  ผูอ้  านวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
2.ส.อ.กานต ์ สนธ์ธีชยั (แทน)นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

 3.นายนวพร  ลีนนั   (แทน) ทอ้งถ่ินจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 4.นางสาวนฤมล  คงทน (แทน) ขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 5.นายปริญญา  ก าแหง (แทน) พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 6.นางสาวอุไรวรรณ์  ศรประสิทธ์ิ (แทน) ประกนัสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 7.นายกฤษณ์  เจริญธรรม (แทน) พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์จ.ฉช  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 8.นายสายนัต ์ กมละคร (แทน)  เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 9.นายสุพจน์  พวงศรี  (แทน) ปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 10.นายพงพนัธ์  ยงัพจขนัธ์ (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 11.นายวีรชยั  ชมศาสตร์ (แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 12.นายไพฑูรย ์ เวียรศิลป์ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 13.นายภาสวฒัน์  บุญจนัทร์  (แทน) ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

14. นายสมนึก  ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัด์ิ 
15.นางพวงทอง  วรรณีเวชศิลป์       ประธานกิตติมศกัด์ิ 
 16.ดร.จิตรกร เผด็จศึก         ประธาน  
 17.นายยทุธนา มาตเจือ        รองประธาน 
 18.นางนาฎฤดี  จิตรรังสรรค์       รองประธาน 
 19.นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ       รองประธาน 
 20.นายมงคล  ด ารงคสุ์ทธิพงศ ์       รองเลขาธิการ 
 21.นายประสิทธ์ิ  ลาภพิทกัษม์งคล      กรรมการ 
 22.นายทวีทรัพย ์ โชคเกิดสกุล       กรรมการ 
 23.นางเยาวนุช กวา้งสุขสถิตย ์       กรรมการ 
 24.นายเดชาธร  เดชาไพศาลกิต       กรรมการ 
 25.นางสาวชนากานต ์ สิงห์สมุทร      เลขาธิการ YEC 

  26.นางนพวรรณ  วรรณกายนต ์       สมาชิก 
  27.นายอชัชพล  ดุสิตนานนท ์            สมาชิก 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายทศพล  ศรีบวัเอ่ียม นายอ าเภอราชสาสน์ 
 นาวาอากาศโท  เสวต  ขวญัพงษ ์นายก อบต.บางคา      
 นายเทียนชยั  วงศษ์า รองนายก อบต.ดงนอ้ย 



 

 

 นายโสภณ  มนัศิริ  รองนายก อบต.เมืองใหม่ 
 นายสุภชยั  ตระกลูเหลือง  ตระกลูเหลือง   
 นายศุภมิตร  ส่องแสงจนัทร์   นกัวิชาการส่งเสริมเกษตรช านาญ 

นายพฒันศกัด์ิ    ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยัขา้วฉะเชิงเทรา 
นางสาวสิฐนนัท ์ ธรรงใจกุล  นกัวิชาการพาณิชย ์

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

 กจิกรรมการร่วมหอการค้าอืน่ๆ  
1 ตุลาคม 2567  เวลา:  08.30-16.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัหอการคา้ไทย จดัสัมมนา “ธุรกิจ

กา้วพอดี สู่การเติบโตท่ีย ัง่ยืน" คร้ังท่ี 5 : การนอ้มน าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เป็น
แนวทางใหธุ้รกิจของคุณเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ณ หอ้งชลธี 1 โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด ์โฮเตล็ อ าเภอเมือง
ฉะเชิงทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 80 คน  

9 ตุลาคม 2567  เวลา 13.00 - 15.00 น.  ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการหอการคา้ไทย 
คร้ังท่ี 7/2567 ประจ าเดือนตุลาคม  ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

16 ตุลาคม 2567 เวลา 12.00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมการแข่งขนักอลฟ์การกุศลหอการคา้
จงัหวดัชลบุรี  ณ สนามกอลฟ์ พทัยา คนัทรี คลบัแอนด ์รีสอร์ท ต.เขาไมแ้กว้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

17 ตุลาคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฉะเชิงเทรา 
ร่วมงานแสดงสินคา้ LogiMAT Southeast Asia - LogiFOOD Southeast Asia 2024 หอการคา้ไทย ณ ไบเทค บางนา  

18 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น.  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยหารือการจดัโครงการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์วฒันธรรมและประเพณีจงัหวดัฉะเชิงเทรา กิจกรรม ถนนสายวฒันธรรม
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 ตุลาคม  2567  เวลา 9:30 น ผูจ้ดัการโรบินสัน มาขอพบประธานหอการคา้  เพื่อปรึกษา หารือเร่ืองการจดั
งาน แสงสีแสียง ท่ีหนา้หา้งโรบินสัน ณ ห้องประชุม ส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 ตุลาคม 2567  เวลา  13:30 - 16:30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก  ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้
ภาคตะวนัออก หอการคา้ไทย คร้ังท่ี 3/2567 ดว้ยระบบ Video Conference ผา่นทาง Google  

22 ตุลาคม 2567  เวลา  13:30 - 16:30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก  ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้
ภาคตะวนัออก หอการคา้ไทย คร้ังท่ี 3/2567  ดว้ยระบบ Video Conference ผา่นทาง Google Meets 

22 และ29 ตุลาคม 2567 เวลา 19.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพส่วนพระอภิธรรมศพ 
ดร.วฒันา รัตนวงศ ์ประธานกิตติมศกัด์ิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วดัผาณิตาราม (ศาลาเอนกประสงค)์ ต.บาง
กรูด อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา  

กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 



 

 

4 ตุลาคม 2567 เวลา 9.30 น. นางสุนีย ์แกว้เมืองเพชร กรรมการ  ร่วมประชุมช้ีแจงแนวทางการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในช่วงฤดูฝน ปี 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 กนัยาน 2567 ณ หอ้งประชุมพระ
ยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกรู) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 -  9 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาบนเวที ใน
หวัขอ้ "EEC: Thailand new Destination of all Opportunities" งานส่งเสริมและแสดงศกัยภาพความพร้อมรองรับการ
ลงทุนอุตสาหกรรม S-CURVE  ในพื้นท่ี EEC (Mini EEC Fair) ณ โรงแรมเดอะซายน์ พทัยา จ.ชลบุรี 

9 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น.  ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประจ า
เขต 2 คร้ังท่ี 3/2567 ณ หอ้งประชุมชั้น 2 ส านกังานคลงัเขต 2 และผา่นระบบออนไลน์ 

11 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น.  ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีประกาศความร่วมมือฯ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาการเร่ิมตน้เป็นผูป้ระกอบการ SME ดว้ย Soft Power ณ ห้องโชคอนนัต ์ชั้น 2 อาคาร
เรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

13 ตุลาคม 2567 เวลา 9.30 น.นายสุรัตน์ จรกรรณ รองประธาน ร่วมจดักิจกรรมจิตอาสาพฒันา ในโอกาสวนั
ส าคญัของชาติไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชินีนาถบพิตร (วนันวมินทรมหาราช) ณ วดัหนองปลาตะเพียน ม.5 ต.ท่าทาง
หลาง อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

17 ตุลาคม 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการสัมมนาแนะน าโครงการ
และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาจดัท าแผนพฒันาการเช่ือมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนส่งสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมทั้งทางรางและทางน ้า เพื่อรองรับการพฒันาพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชลธี 1 โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

17 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสุนีย ์แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยาง
กรู) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

17 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษณ์และพฒันายา่นชุมชนเก่ามรดกจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อรักษาคุณค่าใหเ้ป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่วยัง่ยนื ณ หอ้งประชุมเจา้เสวย ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์  

18 ตุลาคม 2567 เวลา 9.30 น.  ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหา
เกษตรกร อนัเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตร ระดบัจงัหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 7/2567 ณ หอ้งประชุมพระยาศรี
สุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกรู) ชั้น 1 ศาลกลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 



 

 

21 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสุนีย ์แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังท่ี 6/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 
(นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 ตุลาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายยทุธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
และปรับปรุงเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือส่ิงของประจ า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 9/2567 ณ หอ้งประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ส านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสุนีย ์แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมคณะท างานควบคุมตรวจสอบ
และบริหารจดัการสินคา้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมนนทบุรี ชั้น 
1 ส านกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

25 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น.  นายทนงศกัด์ิ ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจดังาน
โครงการเดิน ว่ิง ป่ัน ป้องกนัอมัพาต คร้ังท่ี 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 ตุลาคม 2567 เวลา 10.30 น.  นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะท างานการจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3/2567 ณ 
หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น.  นางสุนีย ์แกว้เมืองเพชร กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดพื้นท่ีท่ี
จะเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดิน ณ ส านกังานท่ีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา (หอ้งประชุมชั้น 2) 

29 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น.  ดร.จิตรกร เผด็จศึก  ประธาน นายทนงศกัด์ิ ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการ ร่วม
ประชุมคณะกรรมการจดังาน โครงการเดิน ว่ิง ป่ัน ป้องกนัอมัพาต คร้ังท่ี 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
คร้ังท่ี 2/2567 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทร (นอ้ย อาจารยางกรู) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายยทุธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ประจ าเขต 2 คร้ังท่ี 4/2567 ณ หอ้งประชุมชั้น 2 ส านกังานคลงัเขต 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กจิกรรมอืน่ๆ  

3 – 6 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 – 20.00 น.  นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ รองประธาน ร่วมออกบูธจดัแสดง 
“การท่องเท่ียงเชิงเกษตร” ภายในงาน FARM EXPO 2024 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล ์EH 98-99     

24 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น.  นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม
คณะกรรมการและท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 8/2567 ณ หอ้งประชุม
มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
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ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 
 3.1 การจัดงานแสดงสินค้าของดีเมืองแปดร้ิว และภูมิภาค 

ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่าการจดังานแสดงสินคา้ของดีเมืองแปดร้ิว และภูมิภาค เพื่อพฒันา
ศกัยภาพ การคา้ การลงทุนเพื่อส่งเสริมการพฒันาสินคา้แปรรูป และสินคา้การเกษตร เพื่อยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก 
เพื่อประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั  เศรษฐกิจอยู่ในสภาวะก าลงัฟ้ืนตวั แต่การฟ้ืนตวัเป็นไปอย่างช้าๆ 
หน่ึงในแนวทางกระตุน้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ คือ ภาคการท่องเท่ียว และการกระตุน้การใช้จ่ายเพื่อการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ ประเทศไทย มี SOFT POWER รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริม SOFT POWER มิติดา้นเศรษฐกิจ งาน
น้ีจะผลกัดนัให้เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัดว้ย SOFT POWER  มิติดา้นวฒันธรรมและการท่องเท่ียว งานน้ี 
จะน าเสนอ SOFT POWER ท่ีเป็นวฒันธรรม ศิลปะ   การแสดง มาสร้างสีสันในงาน กระตุน้การท่องเท่ียวงานน้ี  จะ
เป็นหน่ึงผลงานท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็นรูปแบบของหอการคา้จงัหวดั นอกจากจะแสดงศกัยภาพในการช่วยเหลือประชา
ชนให้ไดซ้ื้อสินคา้และบริการท่ีไม่เกินก าลงัซ้ือ ยงักระตุน้เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน การใช้นโยบายส่งเสริมพลงัเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ดว้ยการใชพ้ลงั SOFT POWER ถือเป็นการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต 
วฒันธรรม ตลอดจนผลงาน อาทิ ศิลปะ หัตถกรรม รวมถึงภาพยนตร์และนกัแสดง ซ่ึงถือเป็นสาขาหน่ึงของ SOFT 
POWER มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการกระตุน้เศรษฐกิจ  งานจดังานแสดงสินคา้ ในรูปแบบ Roadshow น้ี จะ
ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ รวมถึงสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการแลกเปล่ียนวฒันธรรม การทูตทางเศรษฐกิจ การสร้าง
เครือข่ายและการเสริมสร้างช่ือเสียง สามารถน าไปสู่การเติบโตและการพฒันาของจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะเดียวกนั
ก็ส่งเสริมความร่วมมือและความเขา้ใจของทุกภาคส่วนในพื้นท่ีอีกดว้ย งานในคร้ังน้ีน่าจะมีการจดัในปีหนา้ จะมีการ
ด าเนินการขอใชพ้ื้นท่ีตรงสนามยงิปืน ในอนาคตทางทหารจะมีการคืนพื้นท่ีใหก้บัทางกรมธนารักษ ์พื้นท่ีน้ีจะไดเ้ป็น
พื้นท่ีจดังานของภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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 3.2 การจัดกจิกรรมวิ่งเพือ่ส่ิงแวดล้อม “Zero Co2 Chachoengsao Run 2024” คร้ังท่ี 3 
นายยุทธนา มาตเจือ (รองประธานหอการคา้) ประธานจดังาน กล่าวว่าการจดักิจกรรมว่ิงเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

Zero Co2 Chachoengsao Run 2024 คร้ังท่ี 3  จุดประสงค์ของกิจกรรมว่ิงท่ีทางหอการคา้ไดมี้การจดัท าขึ้นมาตั้งแต่
เร่ิมตน้ อยากให้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รณรงคเ์ร่ืองของมลภาวะ เลยมีการจดังานว่ิงขึ้นมาภายในจงัหวดั ก าหนดจดังาน
ระหวา่งวนัเสาร์ท่ี 21 และ อาทิตยท่ี์ 22 ธนัวาคม 2567 ณ สถานท่ีจดังาน สนามยงิปืน ช.พนั2 หลงัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ ผูท่ี้สนใจสามารถดูขอ้มูล และสมคัรได้ท่ี เพจ Zero CO2 Chachoengsao ซ่ึงจะมีรายละเอียดงานว่ิง 



 

 

ระยะว่ิง ถว้ยและเงินรางวลั ลิงคส์มคัร รายไดส่้วนหน่ึงน าไป ปลูกป่า เม่ือวนัเสาร์ท่ี 14 กนัยายน 2567 เวลา 09.00 น.
ไดไ้ปปลูกป่าท่ี ณ เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าเขาอ่างฤาไน ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ไดเ้ขา้ไปปลูกป่า ยงิ
ตน้กลา้เมลด็พนัธ์ จ านวน 10,000 เมลด็พนัธ์ โดนการยงิดว้ยหนงัสติก และมีการปลูกตน้กลา้ 300 ตน้ งานกิจกรรมว่ิง
ตอนน้ียงัเปิดรับสมคัรอยูส่ามารถสมคัรได ้ขอเชิญชวนและประชาสัมพนัธ์ 

ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้) กล่าวว่า กิจกรรมว่ิงเพื่อส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 Chachoengsao Run 
2024  มีการว่ิงระยะ 5 KM. ระยะ 10 KM. และระยะ 21 KM. โดยจะมีการปล่อยตวั 04.45 น. ท่ีสนามยิงปืน ช.พนั 2 
หลงัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จะท าใหเ้มืองฉะเชิงเทรา เป็นเมืองท่องเท่ียว และจะมีการพฒันาเมืองใหดี้ขึ้น 
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 3.3 การจัดงาน “บ้านขจรจิต Music Craft Camp” ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน 
นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ (รองประธานหอการคา้) กล่าวว่า การจดังาน บา้นขจรจิต Music Craft Camp ฟิน

ไปพร้อมกนักบับรรยากาศ นัง่ชิว นอนกางเตน้ท ์ กินอาหารในชุมชน ถ่ายรูปและฟังเพลง ดูศิลปินโปรด คร้ังแรก ริม
แม่น ้ าบางปะกง ในวนัอาทิตย์ท่ี 14 ธันวาคม 2567 บ้านขจรจิต ต าบลคลองบ้านโพธ์ิ  อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวดั
ฉะเชิงเทรา   ซ้ือบตัรบา้นขจรจิต  Music Craft Camp โต๊ะละ 5,000 หรือ 6,000 บาท นัง่ได ้5 ท่าน  มีคูปองอาหารให้ 
4 ใบสามารถแลกซ้ืออาหารในงานได้ทุกบูธ  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธรและ
โรงพยาบาลบา้นโพธ์ิ จดังาน กิจกรรม บา้นขจรจิต Music Craft Camp อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา  

นายยุทธนา มาตเจือ  (รองประธานหอการคา้)  กล่าวว่าในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เราไดมี้สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ 
เป็นบา้นขจรจิตร ซ่ึงเป็นบา้นของคุณมอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ และได้มีการปรึกษากนัว่าจะประชาสัมพนัธ์ หรือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวกนัยงัไง จึงเกิดการจดังานคอนเสิร์ตน้ีขึ้น และจะมีการส่งเสริมสินคา้ วิสาหกิจชุมชน ท่ีจะมีมา
จ าหน่ายในงาน เพื่อเป็นการช่วยพฒันาเศรษฐกิจในชุมชนมีสถานท่องเท่ียวมากมาย บา้นขจรจิตรเป็นอีกท่ีหน่ึง  ของ 
อ าเภอบา้นโพธ์ิ ท่ีหลกัๆ เป็นบา้นเพื่อถ่ายท าละคร พื้นท่ีบา้นติดกบัแม่น ้าบางปะกง ทางทีมงานเลยคุยกนัวา่จะจดังาน
คอนเสิร์ต Big camping รวมพลคน 90  และน าสินคา้ของวิสาหกิจชุมชน มาแนะน า มาจ าหน่าย เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน สินคา้ท่ีน ามาขายในงาน และเบียร์จะเป็นของวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 
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 3.4 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง ไทย – จีน และการก าหนดเดินทางไปเยือนประเทศจีน 
ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค ์ (รองประธานหอการคา้) กล่าววา่โครงการ การศึกษาระหวา่งไทย-จีน โดยความ

ร่วมมือจาก จงัหวดัฉะเชิงเทรา ศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สมาคมชาวฉะเชิงเทรา 
HEFEI UNIVERSITY โรงเรียนสุจิปุลิ ในปีน้ีไดมี้ส่งนกัเรียนไป 4 คน เป็นนกัเรียนจาก อ าเภอเมือง 1 คน อ าเภอบาง
คลา้ 2 คน อ าเภอพนมสารคาม 1 คน ตอนน้ีนกัเรียนไดเ้ดินทางไปประเทศจีน และเร่ิมเขา้ระบบการเรียนเรียบร้อย
แลว้ นกัเรียนจะไดรั้บทุนการเรียนตลอด 4 ปี แต่ถา้นกัเรียนท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนไม่มาก จะไดทุ้น เรียนภาษา 1 ปี และ
ทุนเรียนปริญญาตรี 4 ปี ทุนทั้งหมดไม่มีการเรียกคืน รวมไปถึงค่าท่ีพกัใหก้บันกัเรียน และมีค่าครองชีพ ในกรณีท่ี
บ าเพญ็ประโยชน์ หรือท ากิจกรรมในระหวา่งช่วงศึกษา สามารถเลือกเรียนไดทุ้กคณะท่ีสนใจ มีคณะท่ีน่าสนใจเช่น 
คณะINNOVATION คณะSmart Farm เป็นการยกระดบัทางการเกษตร รวมไปถึงการท าธุรกิจต่างๆ คณะ EVENT 
PRODUCTION AND MICE MANAGEMENT ก็เป็นคณะท่ีน่าสนใจ ของมหาวิทยาลยัช่ือ Hefei University มณฑล
อานฮุย Anhui ประเทศจีน นกัเรียนไทยเป็นกลุ่มแรกท่ีไดเ้ขา้ไปศึกษา นกัเรียนท่ีจบ ม.6 และตอ้งการศึกษาสามารถ
เตรียมความพร้อม ในปีต่อไป ในตน้ปีหนา้จะมีการเยีย่มท่ีมหาวิทยาลยัช่ือ Hefei University ลงนาม MOU อยา่งเป็น



 

 

ทางการ ระหวา่งหอการคา้ กบั ทางผูอ้  านวยการบดีมหาวิทยาลยัช่ือ Hefei University จะมีการก าหนดเดินทาง 
ประมาณเดือนมีนาคม ตอนน้ีก าลงัประสานงานกบักงสุลวา่จะเป็นช่วงใด รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 
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3.5 โครงการ Zero Co2 โดยการปรับเปลีย่นพลงังานเชื้อเพลงิสู่พลงังานสะอาดในระบบโลจิสติกส์ 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้) กล่าวว่า ตวัแทน บริษทั สยามคาร์ จ ากดั จะมาน าเสนอเร่ือง การ

แปลงรถน ้ ามัน เป็นรถไฟฟ้า มีข้อดีข้อเสีย ขั้นตอนอะไรบ้าง ในส่วนของการน ารถเก่า รถขนส่ง ท่ีเป็นระบบ
เคร่ืองยนต์ มาเป็นระบบไฟฟ้า ท าไมถึงตอ้งเร่ิมจากรถเก่า เพราะรถเก่าสร้างมลพิษ รถพวกน้ีเราสามารถเปล่ียนให้
เป็นรถพลงังานสะอาด ท าให้อนาคตการใช้พลงังาน นวตักรรมการขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นการใช้
ยานพาหนะพลงังานสะอาด เช่น ระบบไฟฟ้า (EV) เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสีย ลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลอยขึ้นไปท าลายชั้นบรรยากาศ  
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 3.6 การด าเนินโครงการศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พืน้ท่ี ส.ป.ก.จ.ฉช. 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้) กล่าวว่า การด าเนินโครงการศูนยจ์ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั

จงัหวดัฉะเชิงเทรา พื้นท่ี ส.ป.ก.จ.ฉช. ไดเ้ร่ิมโครงการมาหลายปียงัไม่ประสบความส าเร็จ เพราะหน่วยราชการมีการ
โยกยา้ยตามวาระ มีความคิดไม่เหมือนกนั ตรงท่ีวา่ ท าเพื่ออะไร ไดป้ระโยชน์อยา่งไร ท าเพื่อใคร ท่าน ผอ. สปก.ท่าน
น้ี มีความคิดเห็นเหมือนกนั ว่าส่ิงท่ีจะท า ท าเพื่อพ่อคา้แม่คา้ จะไดมี้อาชีพ จะไดมี้รายได ้ไดป้ระโยชน์กบัส่วนรวม  
ท่านเขา้ใจในส่ิงท่ีจะหอการคา้ก าลงัจะท า ท่านให้เราด าเนินการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจความคิดเห็นท าประชาพิจารณ์ 
ของประชาชนในบริเวณรอบๆ และท่านผอ. ไดน้ าเร่ืองเขา้ประชุม ท่ีประชุมเห็นดว้ย  ทางหอการคา้ไดพ้ื้นท่ี ส.ป.ก. 
จดัท าศูนยจ์ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในอนาคตจะมีการเขา้ไปท าสัญญา เพื่อขอเช่าใชพ้ื้นท่ี แต่
ในส่วนน้ีพื้นท่ีประมาณ 3 งานกว่าๆ พื้นท่ีส่วนน้ีจะตอ้งเช่า แต่การเช่าจะเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อประเมิณว่าผลตอบ
รับประสบความส าเร็จมากน้อยแค่ไหน หลังจาก 3 ปี จะได้ใช้พื้นท่ี 25 ปี ในการใช้พื้นท่ี แต่จะต้องเสียค่าเช่า 
โครงการน้ีจะเรียกว่า “ซุปเปอร์มาเก็ตเกษตรกร เป็นสินคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา” เราตอ้งการน าสินคา้มาโชว์และ
จ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั ซ่ึงจะตอบโจทยใ์นส่วนของ สินคา้เกษตรปลอดภยัของชุมชนท่ีทางหอการคา้ไป
ส่งเสริมไว ้
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ระเบียบวาระท่ี 4. เร่ืองเพือ่พจิารณา 
4.1 การจัดงานสัมมนา เร่ือง ธุรกจิก้าวพอ ดี สู่การเติบโตท่ีย่ังยืน  
นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้ไทย ร่วมกบัหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอเชิญเขา้

ร่วมสัมมนา “ธุรกิจกา้วพอดี สู่การเติบโตท่ีย ัง่ยนื" คร้ังท่ี 5 : การนอ้มน าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจ เป็นแนวทางให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างย ัง่ยืน วนัองัคารท่ี 1 ตุลาคม 2567  เวลา:  08.30-16.00 น. 
สถานท่ี: ณ หอ้งชลธี 1 โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด ์โฮเตล็ อ าเภอเมืองฉะเชิงทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 ส่ิงท่ีจะไดรั้บจากสัมมนา:แรงบนัดาลใจจากวิทยากรผูมี้ประสบการณ์ กลยทุธ์การการสร้างแบรนดธุ์รกิจอยา่งย ัง่ยนื 
Workshop เร่ือง การท าธุรกิจของตนเองให ้“โดดเด่น” และ “แตกต่าง” (Point of Parity และ Point of Difference) 
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4.2 การขอใช้ท่ีตั้งส านักงานเลขาธิการสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า สโมสรไลออนส์ เป็นองค์กรการกุศล ท่ีไม่ได้หวงัผลก าไรหรือ

ประโยชน์ใดๆ เป็นองคก์รการกุศล ท่ีช่วยเหลือบุคคลในพื้นท่ีในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีความเห็นวา่ ทางสโมสรควรมีท่ี
อยู่ท่ีเป็นของตวัเอง  เพื่อมีส านักงานไวติ้ดต่อประสานงานกบัส่วนราชการ  เลยปรึกษากนั ชวนให้มาอยู่ท่ีอาคาร
หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เร่ืองค่าใช้จ่าย ค่าเช่าสถานท่ี ให้ช่วยสนับสนุนให้ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
จ านวนเงิน 1,500 บาทต่อเดือน 

นายมงคล  ด ารงค์สุทธิพงศ์  (เลขาธิการสโมสรไลออนส์) กล่าวขอบคุณ ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน
หอการคา้ฯ ท่ีใหใ้ชส้ถานท่ี อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการจดัตั้งส านกังานสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา  

นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ (ท่ีปรึกษาหอการคา้) กล่าวว่าในส่วนขององคก์รการกุศลมีเยอะมาก การท างาน
ของสโมสรไลออนส์ เป็นองค์กรช่วยเหลือภัยพิบัติ ไม่ว่าจะพื้นท่ีไหน รวยจน ไกล้ไกล ถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น 
สโมสรไลออนส์จะรวมตวัเพื่อให้ความช่วยเหลือ เช่นคร้ังท่ีเกิดเหตุสึนามิ ทางภาคใต ้ท่ีเกิดขึ้นท่ีประเทศไทยไดรั้บ
การสนับสนุนเงินจากสโมสรสากล ค่าบ ารุงสมาชิก 3,000 บาท จะถูกส่งไปยงัไลออนส์สากล เพื่อเป็นทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือผูท่ี้ประสบภยับางส่วน  
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4.3 โครงการลงนามความร่วมด้านการพฒันาการใช้พลงังานสะอาดในระบบโลจิสติกส์ 
 ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2567 จะมีนกัธุรกิจจากประเทศจีน และประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไดมี้การนดัเซนสัญญา ร่วมกนัระหว่าง จีน ญ่ีปุ่ น และไทย  จากบริษทั ยามาโตะ จ ากดั บนัทึกขอ้ตกลง MOU 
เร่ืองเปล่ียนรถสันดาบให้เป็นรถไฟฟ้า ในวนัจนัทร์ท่ี 30 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมส านักงาน
หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.4 การก าหนดจัดประชุมสัญจร คร้ังต่อไป 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่การประชุมเดือนหนา้ขอเป็นท่ีส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ก่อน เพื่อจะพูดคุยและปรึกษาหารือเร่ืองการบริหารของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เดือนต่อไป ประชุมสัญจร 
เหลืออีก อ าเภอนครเน่ืองเขต อ าเภอแปลงยาว   ในวาระของผม คิดว่าจะจดัประชุมสัญจรไปทุกอ าเภอ เพื่อไปรับฟัง
ปัญหา และขอ้เสนอแนะต่างๆ  
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ระเบียบวาระท่ี 5. เร่ืองหารือการพฒันาและแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีอ าเภอราชสาส์น 
5.1 การพฒันาด้านเกษตรกรรมในพืน้ท่ีอ าเภอราชสาส์น 
- การพฒันาพนัธ์ุข้าว - การแปรรูปสินค้าเกษตร – การปลูกพชืมูลค่าสูง – การพฒันาด้านอืน่ๆ 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ในพื้นท่ีอ าเภอราชสาส์น เร่ิมโด่งดัง มีคนเร่ิมรู้จกักันแพร่หลาย

โดยเฉพาะ ในช่วงปี พ.ศ.2520 – 2535 โรงสี ในพระราชวงัไดน้ าขา้วเปลือกหอมมะลิ บริเวณต าบลบางคา ไปปลูกเพื่อ
เป็นแม่พนัธุ์ ซ่ึงปลูกไดดี้ มีคุณภาพท่ีบา้นดอนทอง จนเป็นต านานขา้วหอมมะลิของอ าเภอราชสาส์น ในค าขวญัท่ีว่า 
“อ าเภอราชสาส์น ต านานเมืองเก่า ใบโพธ์ิสีขาว ขา้วหอมมะลิ” 
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5.2 การพฒันาส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีอ าเภอราชสาส์น 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ อ าเภอราชสาส์น มีแหล่งท่องเท่ียวชุมชนแห่งใหม่มาแนะน าใหรู้้จกั

กนั กบั ฮอลลีวดูบา้นนา มนตรั์กบางพุทธา ท่ีอ าเภอราชสาส์น จงัหวดัฉะเชิงเทรา   หากคุณเป็นคนหน่ึงท่ีช่ืนชอบใน
ความน่ารักของการท่องเท่ียวชุมชน ชอบวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย เป็นแหล่งรวมสินคา้ทางการเกษตรและ
อาหารการกินของชาวบา้นในชุมชนบางพุทรา เป็นแหล่งกระจายรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน  ไฮไลทข์องท่ีน่ีนอกจากสินคา้
จากชาวบา้นแลว้ก็คือ ธารน ้าสีฟ้าใส ท่ีเป็นดัง่แลนดม์าร์คของท่ีน่ี ดูสวยงามและแปลกตามากๆ ธารน ้าแห่งน้ีเป็นจุด
เช็กอินท่ีนกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนตอ้งประทบัใจ เพราะไม่วา่จะถ่ายรูปมุมไหนก็ดูสวยงามไปหมด นอกจากน้ีเรายงั
สามารถลงไปล่องเรือแบบชิลๆ ในธารน ้าสีฟ้าน้ีไดโ้ดยไม่เสียค่าบริการดว้ย หากใครพายเรือไม่เป็นก็จะมีเจา้หนา้ท่ีมา
คอยพายให ้นกัท่องเท่ียวไดม้าเดินเล่นจบัจ่ายซ้ือของกนั ถือไดว้า่เป็นแหล่งท่องเท่ียวใกลก้รุงเทพฯ ท่ีไม่ควรพลาด
อยา่งยิง่ วนัหยดุเสาร์อาทิตยน้ี์หากยงัไม่รู้จะไปไหน ลองแวะไปเยีย่มไปชม ไปสัมผสัรอยยิม้และเสีย งหวัเราะจาก
ชาวบา้น รวมถึงไปเก็บรูปภาพสวยๆ จากธารน ้าสีฟ้าท่ีฮอลลีวดูบา้นนากนั 
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5.3 การพฒันาผังเมืองตามแผนพฒันาผังเมือง EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่การพฒันาพืน้ท่ีอย่างยั่งยืน 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา  กล่าวว่าข้อเสนอการปรับเปล่ียนผงัการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน ผงัอ าเภอเมือง 
1.พื้นท่ีชายฝ่ังแม่น ้าบางปะกง ขอเปล่ียนเป็นพื้นท่ีสีเหลือง  
  เหตุผล  เพื่อรองรับการขยายตวัในการพฒันาชุมชนเมือง และเปิดโอกาสให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนในพื้นท่ี

เพื่อการเติมโตทางดา้นเศรษฐกิจ รองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก EEC 
2.ขอแก้ไขกฎท้ายกระทรวง โดยยกเลิกระยะร่นริมฝ่ังชายแม่น ้ า และห้ามสร้างเฉพาะโรงงานประเภท

อุตสาหกรรมหนกั 16 ชนิด อุตสาหกรรมอ่ืนสามารถด าเนินการได ้
  เหตุผล  เพื่อรองรับการขยายตวัในการพฒันาชุมชนเมือง และเปิดโอกาสให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนในพื้นท่ี

เพื่อการเติมโตทางดา้นเศรษฐกิจ 
3.ขอแก้ไขพื้นท่ีนอกเขตนิมคมอุตสาหกรรมเดิมให้สามารถขยายกิจการได้ และสามารถเปล่ียนประเภท

อุตสาหกรรมได ้แต่ตอ้งไม่กระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  เหตุผล  เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเดิม และลดค่าใช้จ่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ี

ประกอบกิจการอยูเ่ดิม เป็นการส่งเสริมผูป้ระกอบการรายเลก็ (SMEs) ใหเ้ติบโตในพื้นท่ีตนเอง  
4.ขอเวน้ระยะการสร้างอุตสาหกรรมจากถนน อบจ.ฉช.3014 ดา้นซา้ย 2,000 เมตร และ ดา้นขวา 2,000 เมตร 

ระยะลึก 4,000 เมตร โดยขอปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีสีม่วง 
เหตุผล เพื่อให้เหมาะสมกับรองรับแรงงานท่ีจะเข้ามาอยู่ในจังหวดัฉะเชิงเทรา และช่วยแก้ไขปัญหา

การจราจร เน่ืองจากมีสถานีรถไฟ รองรับโครงการการคมนาคม อาทิ ท่าเรือบก  
5.ขอปรับเปล่ียนแกไ้ขสีเป็นพื้นท่ีระหว่างแนวคลองหลวงแพ่ง ถึงคลองพระองคเ์จา้ไชยานุชิต จากถนน 304 

สุวินทวงศ ์5,000 เมตร โดยขอปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีสีเหลือง 
เหตุผล  เพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชนเมือง ต่อการพฒันาพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา สู่ EEC ท่ีส่งเสริมให้

เป็นเมืองท่ีอยูอ่าศยัชั้นดี 
6.ขอปรับเปล่ียนแนวถนนเกษมราษฎรฝ่ังซา้ยมือ จากพื้นท่ีสีเขียวเป็นสีเหลือง 500 เมตร 

https://www.sanook.com/travel
https://www.sanook.com/travel


 

 

เหตุผล  เพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชนเมือง ต่อการพฒันาพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา สู่ EEC ท่ีส่งเสริมให้
เป็นเมืองท่ีอยูอ่าศยัชั้นดี 

7.ขอให้เพิ่มขอ้ก าหนดให้ทุกพื้นท่ีสามารถเปิดกิจการร้านอาหารและสถานบนัเทิงได้ โดยไม่กระทบกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
เหตุผล เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นเมืองน่าเท่ียว น่าอยู่ น่าลงทุน ส่งเสริมการเป็นเมืองน่า 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพือ่น าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา น าเสนอ 

 หนา้ท่ีประธาน กกร.  เดือน ตุลาคม - มกราคม    หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
    เดือน กุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม   สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
    เดือน มิถุนายน - กนัยายน ผูแ้ทนสมาคมธนาคารไทย 

เร่ืองท่ีมีการน าเสนอ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2567 ประกอบด้วย 
เร่ืองเสนอ เพือ่ติดตาม 

1. การจดัตั้งสภาการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

2. โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอลค์ 

3. การปรับปรุงสายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์และสายเคเบิลใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย (ถนนตน้แบบ) 

4. ส่งเสริมการก าจดัขยะตั้งแต่ตน้ทาง สู่ Zero waste Zero landfill 

5. การแกไ้ขปัญหาการปล่อยน ้าเสียลงล าคลองโดยไม่ผา่นการบ าบดั และการแกไ้ขสันดอนใตส้ะพานคลอง

แสนภูดาษ 

6. การแกไ้ขปัญหาการช ารุดเร็วกวา่ปกติของถนนเทพราช - คลองสวน 100 ปี 

7. การตั้งงบประมาณจดัอบรมครูเพื่อพฒันาการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8. การตั้ งงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมว่ิงมินิฮาร์ฟมาราธอน เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

9. การขอยกเวน้การกวดขนัแรงงานผิดกฎหมายในหนา้ฤดูเก็บเก่ียวผลไม ้

10. การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ บริเวณ ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

11. การแกไ้ขปัญหาการกีดขวางเส้นทางน ้าตามคูคลองท่ีเกิดจากโครงการวางท่อประปา 

12. การแกไ้ขปัญหาน ้าเคม็รุกล ้าจากเขตสมุทรปราการ 

13. การพฒันาการศึกษาการใช ้AI เพื่อการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทราในดา้นต่างๆ  

14. การพิจารณาการติดตั้งเสาไฟฟ้าอจัฉริยะ Smart Pole 

เร่ืองเสนอใหม่ 

1. โครงการจดัหาและพฒันาแหล่งน ้าดิบเพิ่มเติมในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
2. โครงการประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
3. การจดัซ้ือเรือพลงังานไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและการพฒันาท่ียัง่ยนื 
4. โครงการสร้างท่าเทียบเรือเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวทางบก บริเวณตลาดบา้นใหม่ 



 

 

5. เสนอจดังานอีเวนทสิ์นคา้ทางการเกษตรช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นช่องทางการตลาดแก่
เกษตรกร เน่ืองจากเป็นช่วยท่ีผลผลิตทางการเกษตรลน้ตลาด 

6. การช่วยเหลือเกษตรกรจากภาครัฐใหส้อดคลอ้งกบัความเดือดร้อนของเกษตรกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองแจ้งเพือ่พจิารณา โดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 นางสาวชนากานต ์สิงห์สมุทร (เลขาธิการ YEC)  กล่าววา่ ขออนุญาตประชาสัมพนัธ์ งานลอยกระทง ร่วมกบั
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นการจดังานลอยกระทงผา่นหนา้จอ เพื่อเป็นการลดขยะ แลว้จะมีการประกวดหนูนอ้ยนพ
มาศ เพื่อเป็นพื้นท่ีในการแสดงความสามารถของเด็กๆ และมีกิจกรรม ของ YEC  ท่ีท าต่อเน่ืองปีท่ี 2 คืองาน  8 Riew 
Feel Fair  งานถนนคนเดิน ช่วงเดือนพฤศจิกายน, งานฮาลาวีน ในวนัท่ี 30 – 31 ตุลาคม ท่ีสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ฉะเชิงเทรา  

ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ถนนคนเดิน การจดังานโดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาล และราช
ภฏั ซ่ึงจดัไปแลว้ท่ีทางรถไฟ ผลตอบรับถือวา่ดีมากๆ เลยไดมี้การพดูคุยวา่จะจดัอีกคร้ัง คร้ังต่อไปจดัแบบไหน เดือน
ละคร้ัง อนัน้ีตอ้งคุยรายละเอียดกนัอีกคร้ัง 

นายสมนึก ทกัษิณา (ท่ีปรึกษาประธาน) กล่าวว่า งานถนนคนเดิน ควรมีเอกลกัษณ์ ควรเป็นสินคา้ทอ้งถ่ิน 
สินคา้ท่ีไดใ้ช่จดังานแลว้เป็นแนวตลาดนดั  

นางนพวรรณ  วรรณกายนต์   (สมาชิกหอการคา้ฯ)  กล่าวว่า เร่ืองถนนคนเดิน อยากเสนอว่า ควรให้แม่คา้ 
พ่อคา้ แต่งตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ หรือให้เป็นลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงความเป็นฉะเชิงเทรา เราตอ้งดึงเอกลกัษณ์ออกมา 
คลา้ยๆ ท าแลว้ให้เป็นวฒันธรรม เช่น จงัหวดัสุโขทยั จะมีกิจกรรมใส่บาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข และอยากให้มี
กิจกรรมการขาย เช่น ขายห่อหมก ให้มีวิธีการท า น่ึงให้ดู หรือ การยอ้มผา้ มดัยอ้ม ให้มีการท ากิจกรรมระหว่างผูม้า
ร่วมงาน ไดล้งมือปฏิบติัในกิจกรรมนั้นๆ  คนก็จะเห็นภาพ และเป็นการสร้างสีสรรคข์องงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่   เร่ืองอืน่ๆ   

นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ หอการคา้ไทย ก าหนดจดังานสัมมนาหอการคา้ทัว่ประเทศ คร้ัง 
ท่ี 42 ณ สวนนงนุช จงัหวดัชลบุรี ระหว่างวนัท่ี 22-24 พฤศจิกายน 2567 ณ NICE HALL สวนนงนุช จงัหวดัชลบุรี 
ภายใต ้THWME สัมมนาฯ “สร้างไทยให้เติบโต สู่อนาคตท่ีย ัง่ยืน Connect for Growth : Innovating for a Sustainable 
Future” โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ประกอบดว้ย คณะกรรมการหอการคา้ไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ผูว้่า
ราชการจงัหวดัทัว่ประเทศ ประธานหอการคา้จงัหวดัและเลขาธิการหอการคา้จงัหวดั ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC 
หอการคา้จงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทั้งผูแ้ทนภาครัฐ และส่ือมวลชน ขอเชิญชวนกรรมการและสมาชิก หอการคา้ร่วม
สัมมนาหอการคา้ทัว่ประเทศ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนบัสนุนซุ้มอาหาร กิจกรรม จิตอาสา “เราท าความดีดว้ยหัวใจ” (เปิดโรง
ทาน) ปีท่ี 8 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต ในวนัทิตยท่ี์ 13 ตุลาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น ้ าบางปะกง 
หลงัวิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวนกรรมการและสมาชิกร่วมกิจกรรม 



 

 

เดือนตุลาคม  2567 รายช่ือสมาชิกหอการคา้เพิ่ม 39 คน บุคคลธรรมดา 1 คน สมาชิกวิสามญั 38 คน  ขอเชิญ
ชวนผูท่ี้สนใจ สมคัรสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะไดสิ้ทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย สนใจติดต่อส านกังาน
หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  0898376933 พรชยั  0922607553 น ้าฝน 
 ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ขอขอบคุณท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ และคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทราทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 
ปิดประชุม เวลา  11.30  น. 

 
 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 
เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 
นางน ้าฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ท่ีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


